

## MÔ HÌNH “CÔNG TRƯỜNG AN TOÀN GIAO THÔNG”

☹☹☹ Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông cho học sinh, Trường TH Cấp Tiến cùng với sự hỗ trợ của Công an xã Cấp Tiến xây dựng mô hình “Công trường An toàn giao thông” hoạt động có hiệu quả.

◆ Đây là mô hình nhằm giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định về ATGT góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến với phụ huynh học sinh và người dân hiểu và thực hiện nghiêm túc hơn khi tham gia giao thông. Các học sinh trong đội Chiến sĩ an ninh nhỏ tuổi, thầy cô trực ban, đồng chí bảo vệ và lực lượng công an xã Cấp Tiến đã đều đặn thay phiên nhau hàng ngày để phân luồng, hướng dẫn các em học sinh đi theo hàng; hướng dẫn, nhắc nhở phụ huynh đứng đón con đúng nơi quy định và thực hiện đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi tham gia giao thông bằng xe máy, xe điện.

◆ Mô hình “Công trường an toàn giao thông” của trường Tiểu học Cấp Tiến đã hoạt động có hiệu quả, từng bước được nâng cao nhận thức về chấp hành an toàn giao thông cho học sinh của nhà trường. Đến nay khu vực trước cổng Trường Tiểu học Cấp Tiến, PHHS đã dừng, đỗ xe đúng nơi quy định, xếp xe theo hàng trên hành lang giao thông để chờ đón con em giờ tan học. Học sinh thực hiện tốt văn hóa xếp hàng giờ tan học, không chen lấn xô đẩy dàn hàng ngang, chờ nhau làm mất trật tự giao thông. Giao thông lưu thông thuận lợi đã giảm đáng kể sự nhôn nháo, mất trật tự tại khu vực cổng trường, góp phần làm giảm ùn tắc cục bộ, giảm va quệt và tai nạn giao thông đặc biệt là khu vực cổng trường.

Dưới đây là một số hình ảnh tiêu biểu:



Các bậc phụ huynh xếp hàng, chờ đón con.





Lực lượng công an xã Cấp Tiến hỗ trợ nhà trường ổn định, điều tiết, phân luồng giao thông.



Học sinh thực hiện đội mũ bảo hiểm trước khi ngồi trên xe máy trở về nhà.



100% học sinh đội mũ bảo hiểm trước khi ra về.



Học sinh xếp hàng ra cổng theo vị trí phân luồng để gặp bố mẹ (ông bà) đón.